

คนแม่ลาวไวย เอกชนรุกที่ดิน

ชาวแม่ลาวไวยเอกชนปลูก
ไม้ทับที่ดินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยกพวกนับร้อย ☆อ่านต่อหน้า 2

รุกที่ดิน

ต่อจากหน้า 1

ชีวิต ร้องนายอำเภอ ระบุเป็นพื้นที่ชาวบ้านทำ
กินกันมานานแล้ว

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 ต.ค.นี้ ที่
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย
ได้มีชาวบ้านกว่า 100 คน จากพื้นที่ ต.จอมหมอก
แก้ว ต.ป่าก่อดำ และ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว เข้า
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายก มลโลจน์
เชียงวงศ์ นายอำเภอแม่ลาว กรณีที่ได้มีเอกชนนำ
เอาต้นไม้ไปปลูกในที่ดินสาธารณะที่ทางราชการ
กำหนดเอาไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้างมหาวิท
าลัยแม่ฟ้าหลวง ชาวบ้านไม่พอใจเพราะที่ดิน
ดังกล่าวเป็นของชาวบ้านที่ทำกินกันมานานแล้ว
และขอเรียกร้องขอให้ทางราชการเอาที่ดิน
ทั้งหมดคืนให้กับชาวบ้านด้วย

นายบรรทม กาบแก้ว ประชาคมบ้าน
หมู่ 5 ต.ป่าก่อดำ กล่าวว่า ที่ดินผืนดังกล่าวกว่า
2,000 ไร่ คาบเกี่ยวพื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.จอม
หมอกแก้ว ต.โป่งแพร่ และต.ป่าก่อดำ โดยเป็น
ที่ดินที่ชาวบ้านทำกินมาก่อน กระทั่งต่อมาทาง
ราชการได้กันพื้นที่ไว้เพื่อสร้างมหาวิท
าลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่แม้จะไม่ยินยอม
แต่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไร ต่อมาได้มีการย้ายสถาน
ที่สร้างมหาวิทาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปใช้พื้นที่ดอย
แม่ ต.นางแล อ.เมือง แทน ชาวบ้านจึงได้พา
กันกลับเข้าใช้พื้นที่ทำกินกันตามปกติ ปรากฏว่า
ได้มีเอกชนได้นำเอาต้นไม้จำนวนมากไปปลูกใน
พื้นที่ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นของใครและเข้าดำเนินการ
ได้อย่างไร ทั้งที่ผ่านมาชาวบ้านที่เข้าทำกินใน
พื้นที่ก็ถูกกีดกันจากทางราชการมาตลอดจึงอยาก
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและคืนผืนดินดังกล่าว
ให้ชาวบ้าน

ต่อมานายกมลโลจน์ เชียงวงศ์ นาย
อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย ได้เข้าพบปะกลุ่มผู้ชุมนุม
พร้อมกับรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยได้กล่าวว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นไปตามมติ
กรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างมหาวิท
าลัยแม่ฟ้าหลวง แต่ระหว่างนี้มีมูลนิธิไผ่ธรรมได้นำเอา
ต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ซึ่งทาง
อำเภอได้ประสานไปยังมหาวิทาลัยแม่ฟ้าหลวง
แล้วทราบว่าเป็นโครงการเพื่อต้องการสร้าง
งานให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่เมื่อถูกต่อต้าน
จากประชาชน ทางอำเภอก็จะได้ประสานงาน
ไปยังมูลนิธิไผ่ธรรมเพื่อระงับการปลูกต้นไม้ไป
ก่อน พร้อมกับรายงานให้กับทางจังหวัดเพื่อ
ดำเนินการต่อไป ทำให้กลุ่มชาวบ้านพอใจยอม
สลายการชุมนุมไปในที่สุด